



การสร้างวัฒนธรรม NO GIFT POLICY องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. การประชุมเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล



๒. กิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยนายจรัส อำพันทอง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้ประกาศว่าองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และได้แสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้



ประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายจรัส อำพันทอง ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ ของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญให้ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเวลา และสถานการณ์ ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรัส อำพันทอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

๓. สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ แสดงเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



นายณัฏฐ อ่าพันทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
ขอประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบาย
ให้้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
โดยผู้บริการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
ไม่รับ ไม่ไ้ และไม่แสวงหาเพื่อไ้ได้มา
ซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน
และหลังการปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ อำเภอสำราญ จังหวัดอุดรธานี
โทร./โทรสาร ๐ ๔๒๒๔ ๗๓๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabhan-srisamranlocal@go.mail.go.th

สื่อประชาสัมพันธ์ผู้บริการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ แสดงเจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)



The infographic features a central theme of 'NO!! GIFT POLICY' with a red prohibition sign over a gift box. It includes the official logo of the Srirachaburi District Administration Office, a photo of Mr. Jirath Achantong, the District Administrator, speaking at a podium, and a group photo of staff members. The text is in Thai, stating a commitment to a no-gift policy.

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อ.น้ำโสม จ.อุตรดิตถ์

**NO!!
GIFT POLICY**
งดรับ งดให้ของขวัญ

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส
ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญ
และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อย่างเคร่งครัด

นายจรัส อ่ำพันทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ